

กระบวนการที่สำคัญของกลุ่มงาน/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กลุ่มงาน/งาน	ชื่อกระบวนการที่สำคัญ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	การจัดวางระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	การรวบรวมผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข (ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน และให้ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	กระบวนการดำเนินงานผู้สูงอายุมีสุขภาพที่พึงประสงค์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	ขั้นตอนการให้ผู้เดินทางสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	การเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กลุ่มกฎหมาย	การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานประกันสุขภาพ	การพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา ๔๑
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	งานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิ พอ.สว.
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาสระแก้ว)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือก อสม.ใหม่ (เพื่อทดแทน อสม.คนเก่าที่เสียชีวิต/ลาออก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด	การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด
งานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงาน

กระบวนงานที่สำคัญของกลุ่มงาน/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มงาน/งาน	ชื่อกระบวนงานที่สำคัญ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	การยืมเงิน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	การจัดสรรงบประมาณ ระบบงานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข	การขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชง
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	กระบวนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มเด็กวัยเรียน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	ระบบบัญชาการเหตุการณ์สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test จังหวัด สระแก้ว
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย	กระบวนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
กลุ่มกฎหมาย	การดำเนินการจัดทำสัญญาไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ	การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	การพัฒนาภูมิปัญญาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ ๒กรณี โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล/โรงพยาบาล ให้ความร่วมมือ กับวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ	การรายงานเหตุการณ์สำคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirements: DCIRs)
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด	การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช สุรา และยาเสพติดในจังหวัดสระแก้ว
งานตรวจสอบภายใน	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว